

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด
ครั้งที่ 3/2558

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 1330
ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคารณ กองบิน 5

.....

ผู้เข้าประชุม

สมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าประชุม จำนวน 265 คน จากยอดสมาชิกทั้งหมด 776 คน

เริ่มประชุมเวลา 1330

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

น.อ.พิฑูร เจริญยิ่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้กล่าววัตถุประสงค์การประชุมฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ความคืบหน้าการปรับแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน ซึ่งจากการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 2/58 คณะกรรมการได้นำไปประกอบการพิจารณาแล้ว ยังมีบางส่วนอาจถูกทักท้วงจากผู้ตรวจสอบบัญชีได้ ครั้งนี้ได้เสนอการปรับแนวทางการพิจารณาใหม่ให้สมาชิกฯทราบ หากมีข้อเสนอแนะให้นำเสนอในที่ประชุม และมอบหมายให้ น.ท.ประพันธ์ คงเปลี่ยนเลขานุการฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองรายงานการประชุมฯ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เสนอเพื่อทราบ

น.ท.กนก ชำนิศาสตร์ ผช.ผจก.สหกรณ์ฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินการของเดือน ส.ค.58 ซึ่งมีสาระสำคัญต่างๆ ได้มีบันทึกในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 10/58 แล้ว

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

1. น.ท.กนก ชำนิศาสตร์ ผช.ผจก.สหกรณ์ฯ ได้นำเสนอหลักการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน จากการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกฯ ครั้งที่ 2/58 เมื่อ 28 ก.ค.58 นั้นได้เสนอแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ โดยให้ผู้กู้บริจาคเงินกับสหกรณ์ฯ รายละ 10,000 บาทต่อสัญญาเงินกู้ หากผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินกู้ได้แล้ว สหกรณ์ฯจะร่วมกับผู้ค้าในรายนั้นๆผ่อนชำระหนี้ให้ในอัตราเท่าๆกัน (ไม่เกินรายละ 2 แสนบาท) หลังจากนำเงินผลประโยชน์ของผู้กู้มาหักชำระหนี้ก่อน ส่วนที่เหลือผู้ค้าประกันและสหกรณ์ฯ ต้องรับผิดชอบต่อไปแล้วนั้น ต่อมาผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทักท้วงว่าเข้าข่ายการประกันภัย จึงหารือในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการไม่ครบองค์ประกอบการประกันภัย หลักการดำเนินการที่สหกรณ์ฯจะปรับแก้ไขวิธีการใหม่เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ โดยการขอเงินเข้ากองทุนฯ จากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี แล้วให้สมาชิกเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่ฯเพื่ออนุมัติ และการมีส่วนรับผิดชอบของกองทุนฯในการช่วยเหลือสมาชิกนั้นจะเป็นไปตามที่จะได้แก้ไขในระเบียบต่อไป

2. ในส่วนที่นำมาพิจารณาว่าจุดเหมาะสมสำหรับสมาชิกฯว่าควรจะได้รับผิดชอบการค้ำประกันไม่เกิน 2 แสนบาทนั้นมาจากการคิดคำนวณเงินผลประโยชน์ต่างๆของสมาชิกพึงมีและสามารถนำมาหักชำระหนี้ได้เช่น เงินสงเคราะห์ศพ , เงินหักจากข้าราชการ ½ เปอร์เซนต์ , เงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย เป็นต้น

- ในเรื่องนี้มี ร.ท.กัณฑ์ชัย ศิวทัศน์ สมาชิกฯ ได้สอบถามว่ากรณีมีผู้กู้ที่ถูกปลด,หนี้ จะไม่มี

โอกาสรับเงินที่กล่าวมาแล้ว จะทำอย่างไร

- น.ต.ไพฑูรย์ ภูมรินทร์ ที่ปรึกษากฎหมายสหกรณ์ฯ ชี้แจงว่าสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาในเรื่องนี้แล้ว แต่การเกิดเหตุการณ์อย่างนี้น่าจะมีส่วนน้อยมากซึ่งหากเกิดปัญหาจริงๆแล้วผู้ค้ำประกันและกองทุนผู้ค้ำประกันก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบอยู่แล้ว

3. การกำหนดจำนวนผู้ค้ำประกันเงินกู้ในแต่ละราย จำนวนผู้ค้ำจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ขอกู้ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทำการปรับแก้ไขการค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกัน 1 คน สามารถค้ำประกันวงเงินกู้ไม่เกิน 2 แสนบาท และจะปรับแก้ไขให้สมาชิกสามารถเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ฯ ได้ไม่เกิน 5 รายต่อไป

มติ ที่ประชุมฯรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 ข้อเสนอแนะของ จนท.ส่งเสริมสหกรณ์

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ

เลิกประชุมเวลา 1400

(ลงชื่อ) น.อ.พิฑูร เจริญยิ่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

(ลงชื่อ) น.ท.ประพันธ์ คงเปลี่ยน เลขานุการฯ ผู้จัดการรายงานการประชุมฯ

สำเนาถูกต้อง

น.ท.



(ประพันธ์ คงเปลี่ยน)

กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด